

คำพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อย ชั่วคราวที่ยากไร้

1. ในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาล หรือในเขตจังหวัดเดียวกันสถานที่ศาลกำหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้กำหนดคำพาหนะไม่เกินครั้งละ 300 บาท

2. ในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีที่พักอาศัยนอกเขตอำนาจศาลหรือคนละจังหวัดกับสถานที่ที่ศาลกำหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้กำหนดคำพาหนะไม่เกินครั้งละ 500 บาท

หากศาลเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ศาลมีอำนาจกำหนดคำพาหนะสูงกว่าอัตราที่กำหนดในวรรคหนึ่งก็ได้

ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิขอรับคำพาหนะทันทีที่ต้องเดินทางไปศาลหรือไปสถานที่ที่ศาลกำหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวโดยให้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่ออกหมายปล่อยหรือศาลที่เดินทางไปถึง แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 30 วันนับแต่การปล่อยชั่วคราวสิ้นสุด

เงินสินบนสำหรับผู้แจ้งความนำจับและเงิน
รางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี

ให้ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิรับเงิน
สินบนและเงินรางวัลแล้วแต่กรณี เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา
หรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลซึ่งหลบหนีและ
ได้ส่งตัวต่อศาลแล้ว

ในการขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลให้ผู้แจ้งความ
นำจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออก
หมายปล่อยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือ
จำเลยต่อศาล โดยผู้ร้องต้องแสดงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่า
ตนเองเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และหากศาลพิจารณา
เห็นว่าคำร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีอำนาจสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผู้
แจ้งความนำจับหรือเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด

ให้กำหนดเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับในอัตราไม่
เกิน 20,000 บาท

ให้กำหนดเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของวงเงินประกันตัวตามที่ศาลกำหนดหรือตาม
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจำเลยแล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ แบบพิมพ์การรับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
สามารถขอได้ที่ศาลยุติธรรมประจำท้องที่ต่างๆ และกรมการ
ปกครอง หรือดาวโหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรม
www.coj.go.th

Download แบบพิมพ์การรับรายงานตัวผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราว ได้ที่ Website สำนักงานศาลยุติธรรม
www.coj.go.th

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
คำพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้
เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัล
แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่
หลบหนี

ตามพระราชบัญญัติมาตรการ
กำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี
การปล่อยชั่วคราวโดยศาล
พ.ศ.2560



โทรศัพท์ 02-395-1951
02-395-4090 ต่อ 159,160
โทรสาร 02-388-3863
อีเมล: smpc@coj.go.th

ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ

การปล่อยชั่วคราว

การปล่อยชั่วคราว คือการอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลตามระยะเวลาที่กำหนดและเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังก่อนการตัดสินคดี เป็นเวลานานเกินกว่าจำเป็น

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว หมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้สอดส่องดูแลรับรายงานตัว หรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือก่อภัยอันตราย

ศาลอาจสั่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เมื่อเห็นว่ามีเหตุสมควร เพื่อให้มีหน้าที่ต่อไปนี้เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้

- 1.หน้าที่ในการสอดส่องดูแล
- 2.หน้าที่รับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
- 3.หน้าที่ให้คำปรึกษา

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลต้องคอยกำชับหรือตักเตือนให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัด และคอยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลหรือไม่ หากพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าเป็นการผิดเงื่อนไขต้องรายงานศาลโดยเร็ว

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ในการ

รับรายงานตัวต้องเป็นผู้รับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราวตามกำหนดนัดแทนศาล หากผู้ถูกปล่อยชั่วคราวไม่มารายงานตัว ต้องรายงานศาลโดยเร็ว

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษา หากพบว่าการให้คำปรึกษาครั้งใดไม่มีความก้าวหน้า หรือผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีแนวโน้มที่จะหลบหนี กระทบความผิดหรือก่อเหตุร้ายต้องรายงานศาลโดยเร็ว

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้น หรือที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด

ในกรณีผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษามีสิทธิรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแต่ละครั้ง

ค่าตอบแทนผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.ในกรณีที่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่ในการรับรายงานตัว ให้กำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และไม่เกิน 5,000 บาท

2.ในกรณีที่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่

ในการสอดส่องดูแลไม่ว่าจะมีหน้าที่รับรายงานตัวด้วยหรือไม่ ให้กำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และไม่เกิน 10,000 บาท

3.ในกรณีที่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่ให้คำปรึกษาครั้งละ 2,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาท

การกำหนดค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) เป็นไปตามลักษณะและความยากง่ายของภารกิจ ตลอดจนระยะเวลาที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย

ในกรณีที่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เกินกว่าหนึ่งหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าเพียงอัตราเดียว

ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้

ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล หากเป็นผู้ยากไร้และไม่มีค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปศาลหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด มีสิทธิขอรับค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ดังนี้

